

TRAO QUÀ TẾT...

(Tiếp theo trang 1)



Đông chí Lai Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

800 triệu đồng từ Hội Doanh nhân nữ tỉnh và nhiều phần quà từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để trao tặng cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

\* Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với các đơn vị vừa tổ chức trao tặng quà tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của xã Hòa Bình (Kiến Xương).



Lãnh đạo Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và đại diện nhà tài trợ trao quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của xã Hòa Bình (Kiến Xương).

Tại buổi trao quà, lãnh đạo Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, các địa phương, đại diện các doanh nghiệp đã trao 100 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của xã Hòa Bình. Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật). Quà tặng được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình và Công ty TNHH Golf Long Hưng.

Đây là sự sẻ chia kịp thời, góp phần mang đến mùa xuân ấm áp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

\* Tiếp nối các hoạt động chăm lo tết cho người lao động, sáng ngày 23/1, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức chương trình "Tết sum vầy" và trao quà tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đợt trao quà tết lần này, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh đã trao 704 suất quà cho công nhân lao động thuộc Công ty TNHH Hợp Thành (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình), mỗi suất trị giá 700.000 đồng. Đây là hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các cấp công đoàn mỗi khi tết đến, xuân về, động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với người lao động, nhất là trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19. Qua đó góp phần mang cái tết đầm ấm, đủ đầy hơn đến những người lao động có hoàn cảnh khó khăn.



Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh trao quà tết cho công nhân Công ty TNHH Hợp Thành.

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1900 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 24/1, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 99,4 triệu người nhiễm và hơn 2,1 triệu người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 24/1, cả nước không ghi nhận thêm bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. 1.411/1.548 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã được điều trị khỏi, còn 102 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Bên cạnh đó, cả nước hiện có hơn 20.500 người đang cách ly, theo dõi sức khỏe.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 24/1, số chuyên gia sang làm việc trên địa bàn tỉnh đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) là 23 chuyên gia. Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 24/1 vẫn là 11.207 mẫu.

HOÀNG LANH SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0969.851.212 0391.581.292 - 0914.590.476 0227.3640.786 0227.3831.885

CHỈ THỊ...

(Tiếp theo trang 1)

các hiện tượng thời tiết cực đoan, bão, lụt, sạt lở, hạn, mặn gây hậu quả nặng nề đến tính mạng, tài sản của nhân dân, đang đặt ra yêu cầu phát triển cây xanh nội đồng, bảo vệ và phát triển rừng quyết liệt hơn, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài.

Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp về Tết Trồng cây; thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

- 1. Toàn tỉnh lấy ngày 17/02/2021 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Tân Sửu) là ngày tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đổi đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu năm 2021.
2. Các sở, ban, ngành, đơn vị, các tổ chức đoàn thể của tỉnh, lực lượng vũ trang, tổ chức kinh tế: Căn cứ điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức Tết trồng cây Xuân Tân Sửu với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.
3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:
- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt pháp luật về trồng trọt, lâm nghiệp, bảo đảm các quy định pháp luật được thực thi đồng bộ, thống nhất, phát huy được ý nghĩa của việc trồng cây phân tán trong nội đồng, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; huy động sự tham gia của toàn xã hội chung sức, đồng lòng, tham gia trồng cây phân tán, trồng rừng, bảo vệ rừng năm 2021 và các năm tiếp theo; vận động mỗi hộ gia đình, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, người con của quê hương tham gia trồng và chăm sóc từ 05 đến 07 cây để góp phần làm cho môi trường thêm xanh sạch đẹp, tăng thu nhập về kinh tế cho nhân dân;
- Xây dựng kế hoạch trồng cây, phát triển rừng giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch trồng hiện, hưởng ứng Chương trình trồng 01 tỷ cây giai đoạn 2021 - 2025 thành phong trào thi đua của mọi cấp, mọi ngành, trong từng khu dân cư với sự tham gia của mọi người dân; tập trung ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế khác, khu dân cư tập trung, khu văn hóa - lịch sử, khu tưởng niệm, hành lang giao thông, kết hợp phòng hộ trong khu canh tác nông

phổ tổ chức 20 buổi chiếu phim cho học sinh các cấp học, qua đó góp phần giáo dục lịch sử dân tộc, truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương.
Trong thời gian này, vào các tối trong tuần, tại rạp chiếu bóng Thống Nhất, Trung tâm Văn hóa tỉnh cũng tổ chức những buổi chiếu phim miễn phí phục vụ nhân dân trong tỉnh với các bộ phim truyền, phim tài liệu do Cục Điện ảnh cung cấp.
TƯ ANH

ăn cho 20 trẻ nhà trẻ và cho 30 trẻ mẫu giáo. Các cô giáo đã chuẩn bị chu đáo, lựa chọn thực phẩm tươi ngon, giàu chất dinh dưỡng, chế biến nhiều món ăn ngon, phù hợp với trẻ mầm non. Các món ăn trình bày hấp dẫn, đẹp mắt.
Qua hội thi, đội ngũ cán bộ quản lý và cô nuôi của các trường mầm non được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và phát huy sự sáng tạo trong cách chọn thực phẩm.
THU HIỀN

Chương trình chiếu phim giáo dục truyền thống cho học sinh

Tại rạp chiếu bóng Thống Nhất, Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh vừa tổ chức chương trình chiếu phim giáo dục truyền thống cho học sinh các cấp học.
Tham gia chương trình, học

sinh của Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh được theo dõi các bộ phim điện ảnh, phim truyện, phim tài liệu về đề tài lịch sử, cách mạng. Từ nay đến tết Nguyên đán Tân Sửu, Trung tâm Văn hóa tỉnh sẽ phối hợp với các trường THPT trên địa bàn thành

ĐỒNG HƯNG Tổ chức hội thi "Nuôi dưỡng giỏi" cấp học mầm non

Trong hai ngày 23 - 24/1, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hưng tổ chức hội thi "Nuôi dưỡng giỏi" cấp học mầm non năm học 2020 - 2021.
Tham gia hội thi có 132 phó hiệu trưởng phụ trách công tác nuôi dưỡng và nhân viên trực

tiếp làm nhiệm vụ nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn huyện, trong đó có 44 phó hiệu trưởng. Các cô giáo trải qua 2 phần thi: thi lý thuyết xây dựng thực đơn, tính khẩu phần ăn, kết quả thiết lập dưỡng chất và thi thực hành nấu

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ. Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

THÔNG TUYÊN TỈNH BẢO HIỂM Y TẾ TỪ 1/1/2021 Những điều cần biết

Từ năm 2021 người tham gia bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến tính sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh?

Theo quy định tại khoản 3, Điều 22, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định:
3. Trường hợp người có thể bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:
a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1/1/2021 trong phạm vi cả nước;
c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31/12/2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 1/1/2016.



Ảnh minh họa

tham gia bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến tính sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh?
Theo quy định trên thì từ năm 2021, người có thể bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1, Điều 22, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (mức hưởng khi đi khám đúng tuyến) theo tỷ lệ là 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước

(hiện hành là 60%), cụ thể như sau:
\* Đối với trường hợp thẻ bảo hiểm y tế có mức hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thì:
- Hiện nay đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến tỉnh được chi trả theo tỷ lệ là 60% của 80% chi phí điều trị nội trú (tức 48% chi phí điều trị nội trú).
- Từ ngày 1/1/2021 đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến tỉnh được chi trả theo tỷ lệ là 100% của 80% chi phí điều trị nội trú (tức 80% chi phí điều trị nội trú).
\* Đối với trường hợp thẻ bảo

pháp luật, nhất là trong mùa khô 2020 - 2021; tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 776/CD-TTg ngày 29/6/2019 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; kịp thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Xây dựng kế hoạch mời các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị về tham dự Lễ phát động và trồng cây năm Tân Sửu cùng nhân dân các địa phương; lựa chọn thời điểm trồng rừng phù hợp mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự phát động phong trào trồng rừng của địa phương và chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025.
- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường công tác quản lý chất lượng giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả bảo đảm các loại giống cây trồng có chất lượng tốt nhất, huy động tối đa lực lượng cán bộ kỹ thuật tăng cường cho các địa phương; ban hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng cây để các địa phương thực hiện.
- Tổng hợp kế hoạch trồng

cây, phát triển rừng giai đoạn 2021 - 2025 của các huyện, thành phố để xây dựng kế hoạch trồng cây, phát triển rừng của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 hưởng ứng chương trình trồng 01 tỷ cây xanh của cả nước.
5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Đài truyền thanh truyền hình huyện, thành phố và đề nghị Báo Thái Bình: Tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của "Tết trồng cây" và việc phát triển, bảo vệ rừng; phản ánh kịp thời những địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tích cực, có hiệu quả "Tết trồng cây đổi đời nhớ ơn Bác Hồ"; phê phán những địa phương, đơn vị thực hiện chưa tốt, làm chiều lệ, phô trương, lãng phí, hiệu quả thấp.
6. Để nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể quần chúng phối hợp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia thiết thực, hiệu quả.
Nhân được Chỉ thị này, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể của tỉnh, Báo Thái Bình triển khai thực hiện.

Bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội gây rối trật tự công cộng, xảy ra ngày 16/9/2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ.

Đuẩn, sinh năm 1988, trú tại xã Đông Hải (Quỳnh Phụ) để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội gây rối trật tự công cộng.
Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.
Liên quan đến vụ án trên, như Báo Thái Bình đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (Bình vô), sinh năm 1975, trú tại thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ) để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 16/9/2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 23/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Bá Luận, sinh năm 1987, trú tại xã An Lễ (Quỳnh Phụ); Nguyễn Xuân Cường, sinh năm 1975, trú tại thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ); Phạm Thế Hùng, sinh năm 1985, trú tại xã Đông Hải (Quỳnh Phụ); Trần Đức Toàn, sinh năm 1988, trú tại xã An Lễ (Quỳnh Phụ); Trần Văn

Hiện Công an tỉnh đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
P.V

hiếm y tế có mức hưởng 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thì:
- Hiện nay đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến tỉnh được chi trả theo tỷ lệ là 60% của 95% chi phí điều trị nội trú (tức 57% chi phí điều trị nội trú).
- Từ ngày 1/1/2021 đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến tỉnh được chi trả theo tỷ lệ là 100% của 80% chi phí điều trị nội trú (tức 95% chi phí điều trị nội trú).
\* Đối với trường hợp thẻ bảo hiểm y tế có mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thì:
- Hiện nay đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến tỉnh được chi trả theo tỷ lệ là 60% của 100% chi phí điều trị nội trú (tức 60% chi phí điều trị nội trú).
- Từ ngày 1/1/2021 đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến tỉnh được chi trả theo tỷ lệ là 100% của 80% chi phí điều trị nội trú (tức 100% chi phí điều trị nội trú).

Như vậy: Từ năm 2021 người có thể bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh, nếu điều trị nội trú thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng của loại thẻ bảo hiểm y tế.
Điều trị nội trú hay ngoại trú đều được hưởng bảo hiểm y tế?
Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 22, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì chế độ này chỉ áp dụng đối với trường hợp nội trú, không áp dụng đối với trường hợp điều trị ngoại trú.
Người có thể bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh được hưởng bảo hiểm y tế trong mọi trường hợp?
Căn cứ quy định tại Điều 23, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 và

khoản 16, Điều 11, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 thì người có thể bảo hiểm y tế sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau:
- Chi phí khám bệnh, chữa bệnh (thuộc trường hợp được hưởng bảo hiểm y tế) đã được ngân sách nhà nước chi trả.
- Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng.
- Khám sức khỏe.
- Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị.
- Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ.
- Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ.
- Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi.
- Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng.
- Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa.
- Khám bệnh, chữa bệnh nghiên cứu ma túy, nghiên cứu hoặc chất gây nghiện khác.
- Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.
- Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.
- Như vậy: Người có thể bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh, nếu thuộc một trong các trường hợp kể trên thì không được hưởng bảo hiểm y tế.
PHƯƠNG LAN (Thanh tra Sở Tư pháp)